

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình thực thi pháp luật năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 của HĐND thành phố về chương trình giám sát năm 2021 và Chương trình số 195/CTr-HĐND ngày 25/12/2020 về việc giám sát của HĐND thành phố năm 2021; Qua giám sát tình hình thực thi pháp luật kết hợp với việc thẩm tra báo cáo của UBND thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và một số cơ quan chức năng, Ban Pháp chế HĐND thành phố họp ngày 09/12/2021 đã thống nhất nhận định, đánh giá tình hình thực thi pháp luật năm 2021 như sau:

I. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, với nỗ lực khắc phục khó khăn, thành phố Đồng Xoài đã thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các hoạt động liên quan đến công tác nội chính và lĩnh vực tư pháp tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Qua xem xét, Ban Pháp chế HĐND thành phố cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình thực thi pháp luật năm 2021 như báo cáo của UBND thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố trình tại kỳ họp thứ tư HĐND thành phố khóa V và nhận định, đánh giá thêm một số vấn đề sau:

1. Về các báo cáo của UBND thành phố:

a. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:

Tình hình quốc phòng - an ninh: tiếp tục được giữ vững ổn định, công tác đấu tranh, phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm được tăng cường. Các đơn vị lực lượng vũ trang làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng của địa phương, đảm bảo an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip đạt 85%. Bên cạnh đó, các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm việc bố trí lực lượng ứng trực tại các chốt kiểm dịch, các khu cách ly tập trung, tham gia truy vết, tuần tra đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tình hình trật tự, an toàn xã hội: Năm 2021, Công an thành phố và Công an các phường-xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình tội phạm năm 2021 giảm so với cùng kỳ (về tội phạm: xảy ra 112 vụ/169 đối tượng, giảm 09 vụ); tai nạn giao thông được kiểm chế, giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ (giảm 12 vụ, 05 người chết, 20 người bị thương). Công tác bắt tạm giữ, tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra cơ bản thực hiện theo đúng quy định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số vấn đề cần quan tâm, đó là:

- Năm 2021, xảy ra 07 trường hợp lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật; có 02 đợt gồm 07 lượt người dân tham gia khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương, đã vận động trở về địa phương.

- Tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng về số vụ so với cùng kỳ (phát hiện 47 vụ/89 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy, tăng 05 vụ/37 đối tượng), đây là nguyên nhân gây ra nhiều tệ nạn xã hội khác.

- Tình hình tội phạm về kinh tế và môi trường phát hiện nhiều hơn so với cùng kỳ (kinh tế tăng 05 vụ, môi trường tăng 03 vụ). Việc tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm có lúc chưa đảm bảo thời gian quy định (trong năm, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã ban hành 08 kiến nghị khắc phục vi phạm đối với Công an thành phố và Công an các phường-xã)

b. Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính:

Công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên. Công tác thi đua-khen thưởng được quan tâm thực hiện kịp thời qua đó góp phần động viên, khích lệ những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo thành phần, số lượng, cơ cấu đại biểu theo đúng kế hoạch đề ra.

Công tác cải cách hành chính nói chung và thủ tục hành chính nói riêng được quan tâm thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, thường xuyên hỗ trợ các đơn vị sử dụng phần mềm I-Office, dịch vụ công, Ecabinet và Văn phòng điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố (IOC) được phát huy hiệu quả, cơ bản đáp ứng tốt cho công tác quản lý, phát triển đô thị, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho người dân và doanh nghiệp. Việc giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được duy trì và đạt hiệu quả cao; kết quả thực hiện thanh toán điện tử, chứng thực điện tử dẫn đầu toàn tỉnh. Trong năm, UBND thành phố đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện chuyển đổi

số nhằm từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường-xã tiếp tục được duy trì và phát huy. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày được cập nhật và đánh giá trên trang IOC của thành phố, qua đó kịp thời biểu dương những đơn vị tích cực, có thành tích tốt, đồng thời tăng cường đôn đốc những đơn vị còn chậm trễ hoặc chưa tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, qua thẩm tra Ban Pháp chế nhận thấy mặc dù tỷ lệ giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đạt cao (97,45%) nhưng số lượng hồ sơ trễ hẹn còn nhiều (714 hồ sơ); việc sử dụng một số App ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các dịch vụ công của người dân còn hạn chế, đề nghị UBND thành phố có giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới.

c. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại-tố cáo của công dân và ý kiến-kiến nghị của cử tri:

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thực hiện hiệu quả theo quy định của pháp luật. Trong năm, lãnh đạo thành phố đã quan tâm, chú trọng tiếp công dân, qua đó góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Năm 2021, bộ phận tiếp công dân thành phố tiếp 245 lượt công dân, tiếp nhận 129 đơn, số đơn thụ lý thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố là 71 đơn (53 đơn đề nghị, 18 đơn khiếu nại); đã giải quyết 54 đơn (đạt tỷ lệ 76%, tăng 13% so với cùng kỳ), đang giải quyết 17 đơn (trong đó có 15 đơn tồn quá hạn).

Ngoài ra, trong năm, UBND thành phố tiếp nhận 148 thông tin phản ánh của công dân qua đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND thành phố và Tổng đài 1022 của tỉnh; kết quả đã chỉ đạo các phòng-ban thành phố, UBND các phường, xã tham mưu giải quyết kịp thời. Tiếp nhận 34 ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến, đã chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND thành phố nhận thấy UBND thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc kiểm tra, chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, công tác tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có một số vụ việc còn chậm, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, công tác tham mưu giải quyết đơn thư của một số phòng-ban hiệu quả chưa cao; việc tham mưu xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của các ngành chức năng có việc chưa đảm bảo thời gian quy định.

d. Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thường xuyên được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến,

giáo dục pháp luật trong lĩnh vực này được tăng cường qua đó đã góp phần nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai theo đúng quy định. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức. Việc tiết kiệm 10% chi hoạt động thường xuyên được thực hiện nghiêm túc, năm 2021 đã tiết kiệm được hơn 37 tỷ đồng.

2. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố:

Năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của ngành về công tác tư pháp; đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên, qua đó kịp thời phát hiện các vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị khắc phục, góp phần hạn chế những sai sót trong quá trình thực thi pháp luật, đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Trong công tác thực hành quyền công tố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã chú trọng theo dõi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, thu thập chứng cứ đảm bảo cho việc khởi tố, truy tố, đình chỉ, tạm đình chỉ đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt cao (98,75%); tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố đúng người, đúng tội đạt 100%. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố còn thực hiện tốt việc kiểm sát bắt, tạm giam, tạm giữ; kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại; kiểm sát công tác thi hành án dân sự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân thành phố vẫn có việc phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thành phố, năm 2021 Tòa án nhân dân thành phố trả 09 vụ/09 bị cáo (*báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố trả 13 vụ/15 bị cáo, đề nghị 02 đơn vị có báo cáo giải trình về số liệu này*), trong đó có 02 vụ Tòa án nhân dân trả 02 lần do các cơ quan tiến hành tố tụng không thống nhất được quan điểm giải quyết án, phải xin ý kiến cấp trên, trong đó cũng có một phần lỗi của Viện kiểm sát.

3. Báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố:

Công tác giải quyết các loại án được Tòa án nhân dân thành phố quan tâm, thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục tố tụng. Năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý 1.014 vụ việc các loại (*nhiều hơn 01 vụ việc so với số liệu báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thành phố, lý do: theo báo cáo của 02 đơn vị là do cách tính của từng ngành, Tòa án nhân dân trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì được tính là đã giải quyết nhưng theo quy định của ngành kiểm sát thì không được tính*), đã giải quyết, xét xử 767 vụ việc, đạt tỷ lệ 75,64%, còn lại 247 vụ việc, trong đó có 45 vụ việc quá hạn (*dân sự 40 vụ, hôn nhân gia đình 02 vụ, kinh doanh thương mại 03 vụ*). Hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân cơ bản đảm bảo theo quy định của

pháp luật và quy chế hoạt động đã đề ra, trong năm có 508 lượt hội thẩm tham gia xét xử các vụ án.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND nhận thấy, năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hoạt động của ngành vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới, đó là:

- Tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án chưa đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó một số loại án đạt thấp như dân sự (54,62%), kinh doanh thương mại (33,33%). Công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân thành phố với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND các phường-xã trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai có lúc còn chưa chặt chẽ, kịp thời dẫn đến chậm tiến độ giải quyết án hoặc phải tạm đình chỉ xét xử chờ xác minh, thu thập chứng cứ.

- Công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu (*thiếu 01 thẩm phán, 01 thư ký*), trong khi đó, lượng án thụ lý ngày càng tăng, chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết án; đồng thời, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động tố tụng, dẫn đến lượng án chuyển năm sau còn nhiều 247 vụ.

- Tình trạng gửi bản án, quyết định trễ hạn chưa được khắc phục và có xu hướng tăng so với các năm trước (*theo Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, năm 2021, có 93 bản án, quyết định vi phạm thời hạn gửi trễ theo quy định*).

4. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố:

Năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác rà soát, xác minh, phân loại án được thực hiện đảm bảo đúng quy định, xác định chính xác số việc, số tiền có điều kiện và không có điều kiện thi hành. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thi hành án, nhờ đó đã giải quyết xong nhiều vụ việc phức tạp. Kết quả năm 2021, Chi cục Thi hành án thành phố đã thụ lý 2.037 việc với số tiền 602,299 tỷ đồng; đã giải quyết 1.043/1.604 việc có điều kiện thi hành với số tiền 113,422/452,979 tỷ đồng.

Qua thẩm tra báo cáo, Ban Pháp chế nhận thấy mặc dù có sự quan tâm và cố gắng trong thi hành nhiệm vụ của cơ quan thi hành án nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi hành án, nhiều vụ việc đến hạn thi hành nhưng phải tạm dừng dẫn đến tỷ lệ thi hành án về việc và về tiền không đạt chỉ tiêu của ngành (*đạt 65,02% số việc và 25,04% số tiền có điều kiện thi hành trong khi tỷ lệ của ngành là 81,5 số việc và 40,1% số tiền có điều kiện thi hành*); số việc chuyển năm sau giải quyết còn cao (960 việc), với số tiền phải thi hành trên 466 tỷ đồng.

II/ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022.

Ban pháp chế HĐND thành phố cơ bản nhất trí với những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của UBND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Ban Pháp chế HĐND thành phố kiến nghị một số nội dung sau:

1. Đối với UBND thành phố:

- Chỉ đạo Công an thành phố thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình, kiên quyết xử lý các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo UBND các phường-xã tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tự quản về an ninh-trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua các nhóm Zalo của các khu phố, ấp nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần hạn chế các loại tội phạm.

- Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các vị trí yêu cầu phải thực hiện chuyển đổi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường-xã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công khai minh bạch trong các lĩnh vực để phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng thẩm tra xác minh và tham mưu giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; có giải pháp giải quyết hiệu quả đối với các trường hợp khiếu nại vượt cấp, kéo dài tồn đọng. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố cần theo dõi, đôn đốc kịp thời nhằm đảm bảo việc giải quyết được hiệu quả và đảm bảo thời gian theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 26/10/2021 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường-xã thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp trong quá trình trao đổi cung cấp thông tin phục vụ hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng.

2. Đối với các cơ quan tư pháp thành phố:

- Các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử tội phạm cần tăng cường công tác phối hợp, chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng cũng như số lượng giải quyết án để từng bước giảm bớt tình trạng án tồn và việc hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung làm kéo dài hoặc quá thời hạn tố tụng theo luật định; kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và kiểm sát hoạt động tư pháp.

- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố: tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; tích cực phối hợp, đôn đốc cơ quan điều tra nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; đề ra các giải pháp đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của ngành.

- Tòa án nhân dân thành phố: chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết án, hạn chế án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán. Tích cực đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ, tiến độ, chất lượng giải quyết các loại án; có giải pháp, kế hoạch sớm giải quyết, xét xử đối với 45 vụ án quá hạn.

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: có giải pháp nâng cao kết quả thi hành án, đảm bảo đạt chỉ tiêu của ngành, phấn đấu giảm các vụ việc chuyển kỳ sau. Quan tâm thi hành các vụ việc phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết có hiệu quả những vụ việc có điều kiện thi hành.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra về tình hình thực thi pháp luật năm 2021 trên địa bàn thành phố. Ban Pháp chế trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy;
- TT HĐND, UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan: Công an, TAND, VKSND, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Chi cục THADS thành phố;
- LĐVP, CV: HĐND, NC, TH;
- Lưu: VT. *VT*

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND
TRƯỜNG BAN**



Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào